

แจกที่ดินจนรุกป่า 5กลุ่ม'5.9ล้านไร่'

ปิดหาเสียงให้รัฐบาล อ้างเป็นนโยบายคทช.

“อธิบดีป่าไม้” เดินหน้าจัดสรรที่ดินให้คนจน
รุกป่าทำกิน 5 กลุ่ม 5.9 ล้านไร่ ตามธง “คทช.”
ปิดประเด็นฉาวแจกป่าช่วยหาเสียง ♦ อ่านต่อหน้า 8

แจกที่ดินจน ๑ ต่อจากหน้า 1

ให้ฝ่ายรัฐบาล เร่งพิสูจน์ผู้ครอบครองสิทธิปัจจุบัน
สกัดคนอมีนินายทุนนอกพื้นที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมสุบ
ป่าเสื่อมโทรม ชันให้คนอยู่กับป่าอย่างถูกกฎ
หมายภายใต้เงื่อนไขรัฐพร้อมสร้างกติการ่วมกัน
อนาคตจะมีป่าไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
และยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. นายอรรถพล เจริญ
ชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผย
ถึงการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินภายใต้
นโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่ง
ชาติ (คทช.) โดยเห็นชอบให้ราษฎรอยู่อาศัย
และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเป้าหมาย 5 กลุ่ม
รวม 5.9 ล้านไร่ ว่า การแก้ไขปัญหาการอยู่
อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ได้เป็นการแจก
ป่าหาเสียงให้ฝ่ายรัฐบาลแต่เป็นการแก้ปัญหา
ประชาชนที่เข้าอาศัยในพื้นที่ป่าเป็นเวลานาน
โดยทส.พยายามดำเนินการต่อเนื่องเพราะเป็น

เรื่องคาราคาซังมานาน ด้วยการให้ราษฎรถือ
ครองในเขตพื้นที่ป่าซึ่งเป็นวิธีแก้ใจปัญหาที่ดี
ที่สุดและเกิดความยั่งยืน เพราะที่ดินยังคงเป็น
ที่ดินของรัฐไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือซื้อขาย
พื้นที่ได้ภายใต้การรับรองสิทธิของรัฐทำให้
อาศัยทำกินและจะต้องตกทอดสู่รุ่นลูกหลาน
เท่านั้น ที่สำคัญห้ามบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมและ
ต้องช่วยปลูกป่าด้วย

นายอรรถพล กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ป่า
หมายแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ชุมชนใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 3,
4, 5 ก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 41, กลุ่มที่ 2 ชุมชน
ในเขตป่าสงวนฯ ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 3, 4,
5 หลัง มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 และต้องปฏิบัติ
ตามคำสั่ง คสช.ที่ 66/57 ลงวันที่ 17 มิ.ย., กลุ่ม
ที่ 3 ชุมชนในเขตป่าสงวนฯ ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ชั้นที่ 1 และ 2 ก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 และ
ชุมชนในเขตป่าสงวนฯ ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น
ที่ 1 และ 2 หลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 และต้อง
ปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 66/57, กลุ่มที่ 4

ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ก่อนและหลังมติ
ครม. 30 มิ.ย. 41 และกลุ่มที่ 5 ชุมชนในพื้นที่
ป่าชายเลน ประกอบด้วย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เมืองและสิ่งก่อสร้าง
ถาวรระยะเวลาตั้งแต่ปี 41-57 เป็นการกำหนด
ระยะเวลาของคนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่แตกต่างกัน
กันทั้งเรื่องของเวลาและลักษณะพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันสูงและลาดชันต่ำ

“ทั้งนี้ราษฎรทั้งหมดจะต้องเป็นผู้ยากไร้
ที่อยู่มาก่อนคำสั่ง คสช.ที่ 66/57 โดย คทช.
จะจัดสรรที่ทำกินให้เฉพาะคนยากไร้เท่านั้นส่วน
คนรวยหรือคนอมีนินจะต้องถูกดำเนินคดี โดยจะ
มีหลักเกณฑ์พิจารณากำหนดพร้อมมีคณะกรรมการ
ระดับอำเภอและจังหวัดเป็นผู้คัดกรอง เช่น
พิสูจน์ตัวผู้ครอบครองสิทธิปัจจุบันตรงกันหรือ
ไม่ ผู้อาศัยมีการโยกย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่นหรือ
ไม่ คนครอบครองปัจจุบันเป็นคนอมีนินให้นายทุน
หรือไม่ เป็นต้น หมายความว่าพื้นที่ป่าดังกล่าว
เป็นพื้นที่ที่ประชาชนทำกินอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมา
ทำกินแบบเงาะหัวโล้น จนกลายเป็นป่าเสื่อม
โทรมอย่างควบคุมไม่ได้เพราะเป็นพื้นที่ผิด
กฎหมาย วิธีการให้คนอยู่กับป่าได้อย่างถูกต้อง ภาย
ใต้เงื่อนไขของรัฐเกิดการสร้างกติการ่วมกัน โดย
มีหน่วยงานราชการให้ความช่วยเหลือ อนาคต
จะได้มีการใช้ประโยชน์จากป่าได้สูงสุด” นาย
อรรถพลระบุ.